

วารสารเศรษฐศาสตร์  
JOURNAL OF ECONOMICS

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2540

บรรณาธิการแถลง

ปิยวรรณ สกุลเจริญ	:	ภาวะการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงราย ที่น่าจับตามอง	3 - 7
สมชาย กุศลสมบัติ	:	ก่อนจะเป็นแผนฯ 8	8 - 15
ลือชัย จุลาลัย	:	แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ภาคเหนือ (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 : 2540 - 2544)	16 - 28
เมธี ลีละวัฒน์	:	ธุรกิจน้ำมัน	29 - 41
ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ Sanzidur Rahman	:	การศึกษาดีมานด์สำหรับปัจจัยการผลิต ร่วมกับการเลือกพันธุ์ข้าวด้วยวิธี Switching Regression	42 - 66
ดำริ ลิ้มมหาคุณ	:	การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทนของระบบ บริการจ่ายเงินผ่านเครื่อง ATM	67 - 84
ปรีดา กุลชล	:	ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล ISO 9000	85 - 95

**วารสารเศรษฐศาสตร์**  
**JOURNAL OF ECONOMICS**

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวารสารเชิงวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่  
ข้อคิดเห็น การค้นพบ ประสบการณ์ งานวิจัย ข้อมูลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์แก่ชุมชน

วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนให้ท่านส่งบทความข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
และประสบการณ์ของท่านมาร่วมลงพิมพ์ในวารสาร หากท่านใช้นามแฝงในการเขียน โปรดกรณาแจ้งชื่อและ  
นามสกุลจริงไปด้วย การปรับปรุงแก้ไขข้อความและถ้อยคำสำนวนให้เหมาะสม โดยไม่ทำให้นเนื้อหาสาระของเรื่อง  
เดิมเสียไป เป็นสิทธิพึงกระทำได้ของกองบรรณาธิการ

เจ้าของ	:	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		
ที่ปรึกษา	:	นายสังคม สุวรรณรัตน์	คณบดี	
	:	นายเอนก นิมมสรรัตน์	รองคณบดี	
	:	นายธงชัย ชูสุวรรณ	รองคณบดี	
	:	ศศิเพ็ญ พวงสายใจ	รองคณบดี	
บรรณาธิการ	:	นายแมน สารรัตน์		
บรรณาธิการผู้ช่วย	:	ศศิเพ็ญ พวงสายใจ		
ผู้จัดการ	:	สุรภร	วิศิษฐ์สุวรรณ	
กองบรรณาธิการ	:	นายเดช กาญจนางกูร		
	:	นายกัญญ์ชล วัฒนากุล		
	:	นางกาญจนา โชคถาวร		
	:	นายธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์		
	:	นายนิสิต พันธมิตร		
	:	นางเสาวภา ตั้งไพศาลสัมพันธ์		
การเงิน	:	นางสินีนานา ศิริดี		
บรรณาศิลป์	:	นายประเสริฐ มท่าไม้		
	:	นายสุวิทย์ ปินตาเบี้ย		
	:	ดาเรศ สมใจดี		
พัสดุ	:	นางสายหยุด วิลัยสัตย์		

## บรรณาธิการแถลง

เมื่อ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ กลับจากการเยือนเวียดนามได้กล่าววาทะอันน่าตื่นตาตื่นใจว่า “เราจะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นเวทีการค้า” คำว่า “สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ” ก็เกิดขึ้นและติดปากของผู้คนมาจนบัดนี้ บริเวณที่จะเป็นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนั้นก็ได้แก่จังหวัดเชียงรายของไทย บริเวณภาคเหนือของลาวและพม่า และบริเวณตอนใต้ของทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เชียงรายจึงเปรียบเสมือนประตูสู่เอเชียตอนใน ทำให้ผู้คนจับตามองความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงราย **ปิยาวรรณ สกกุลเจริญ** ก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่เฝ้าจับตามองภาวะการค้าและการลงทุนในจังหวัดนี้ บทความเรื่องภาวะการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงรายที่น่าจับตามองของเธอ ให้อะไร ๆ ที่น่าคิดน่าสนใจแก่ท่านผู้อ่านไม่น้อย

ในฉบับที่แล้ว **เดช กาญจนางกูร** ได้เสนอบทความเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจของไทย : ประสพผลสำเร็จหรือล้มเหลว โดยหยิบยกเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทยทุกฉบับตั้งแต่แผนหนึ่งถึงแผนเจ็ด (ยกเว้นแผน 5) ว่าเป็นไปตามแนวความคิดขององค์การสหประชาชาติที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความสำเร็จเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือการเพิ่มรายได้ประชาชาติเป็นสำคัญ โดยละเลยการพัฒนาชนบทที่ยากจนและไม่ได้ให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ยากจนและด้อยโอกาส ฉบับนี้เราได้นำบทความของ **สมชาย กรสูวนสมบัติ** อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เรื่อง “ก่อนจะเป็นแผนฯ 8” มาลงไว้ ท่านจะได้ทราบว่าแนวคิดขั้นตอน และกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะแผนฯ 8 นั้น มีอะไรบ้าง

**ลือชัย จุลาสัย** และคณะได้เสนอแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจของภาคเหนือไว้อย่างน่าจับฟัง ทำให้ทราบว่าจังหวัดทางภาคเหนือ 17 จังหวัด ซึ่งจำแนกเป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาในช่วงแผนฯ 8 ออกได้เป็น 4 กลุ่มนั้น กลุ่มใดจังหวัดใดมีสมรรถนะทางเศรษฐกิจระดับใด และจะพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้อย่างไร

น้ำมันเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจอุตสาหกรรมทุกประเภทในปัจจุบัน ธุรกิจน้ำมันเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ประมาณว่าธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยมีเงินโอนหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาทต่อปี ธุรกิจน้ำมันในประเทศไทยเป็นอย่างไร มีเครือข่ายแค่ไหน **เมธี สิละวะฒัน** ได้ให้คำตอบไว้แล้วในบทความเรื่อง “ธุรกิจน้ำมัน”

ท่านที่สนใจว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในราคาปัจจัยการผลิตที่ใช้ร่วมกับการเลือกพันธุ์ข้าวแล้ว พฤติกรรมของเกษตรกรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ? จะมีการปรับเปลี่ยนระดับการใช้ปัจจัยการผลิตเท่านั้นหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการผลิตโดยผ่านการเลือกพันธุ์ข้าวด้วย จึงจะทำให้ท่านได้กำไรสูงสุด **ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์** และ **Sanzidur Rahman** ได้เสนอเทคนิคทางเศรษฐมิติที่เหมาะสมที่ชื่อ Switching regression ให้ท่านได้รับทราบ การลงทุนให้บริการจ่ายเงินโดยผ่านเครื่อง ATM ที่ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายกระทำกันอยู่นี้ เป็นการลงทุนที่ให้ผลคุ้มค่าหรือไม่ **ดารี ลิมมหาคุณ** นำเสนอในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุน - ผลตอบแทน ของระบบการบริการจ่ายเงินผ่านเครื่อง ATM” ที่น่าสนใจยิ่ง

## 2 วารสารเศรษฐศาสตร์

ในตอนท้ายเล่ม เรื่องของ ISO 9000 ที่นับวันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพของการจัดการ  
องค์กรทางอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ (โรงแรมและภัตตาคาร) และสถานศึกษามากยิ่งขึ้นทุกทีนั้น **ปรีดา กุลชล** ได้  
นำเสนอเรื่องราวและคำนิยามศัพท์ไว้อย่างรวบรัดดีมาก

วารสารเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้ คงให้อะไรแก่ผู้อ่านบ้างพอสมควร ฉบับต่อไปจะพยายามสรรหาเรื่องราวที่หา  
รู้น่าสนใจมาเสนอท่านผู้อ่านอย่างจุใจ

บรรณาธิการ